
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1 ประจำปี  พ.ศ. 2567   

วันอังคาร ที่  21  พฤษภาคม  2567  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
........................................................................ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นางนฤมล บัวชุม ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
5. นายมงคล หลักฐาน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
6. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
7. นางพิสมัย ใจวัง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
8. นายบุญมี จิตนารี ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
9. นายเดชศรี ธิวงค ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
10. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงคำ 
11. นายอะดิเรก กองมงคล ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงคำ 
12. นายบุญสินธุ์ มังคลาด ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
13. นายธนกร ใจกล้า ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงคำ 
14. นายนิคม ศรีวิราช ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกคำใต้ 
15. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
16. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้ 
17. นายบูรณาการ ตาคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
18. นายอาทิตย์ งามตา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
19. นายมานพ ศูนย์กลาง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
20. นายชำนาญ บัวแดง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
21. นายเข้ม อัศราช ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
22. นายประทีป อินธิมา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 
     

ผู้ลาการประชุม         

1. นายกมล หทัยดำรงวิทยา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.แม่ใจ 
2. นายเสวียน มะโนชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 

 
ผู้ขาดการประชุม       ไม่มี 

 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
 



2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครา พรหมเผ่า ตำแหน่ง นายก อบจ.พะเยา 
2. นายธวัช สุทธวงค ์ ตำแหน่ง รองนายก อบจ.พะเยา 
3. นายสวัสดิ์ หอมนาน ตำแหน่ง รองนายก อบจ.พะเยา 
4. นายนัฐนที ศรีวิราช ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
6. นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
7. นายโกศล ผิวใส ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา 
8. นายสยาม ปรีชา ตำแหน่ง รองปลัด อบจ. รกท. ปลัด อบจ.พะเยา 
9. นางธนพรรธน์ สุขตัว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา 
10. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นายวสันต์ วงศ์ด ี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 
12. นายวีระสันต์   ใหม่นา ตำแหน่ง ผอ.การกองพัสดุและทรัพย์สิน 
13. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางสุจินดา อ่ินคำ ตำแหน่ง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
15. นายสมศาสตร์ ประชุมของ ตำแหน่ง รกท.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
16. นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นางสาวสุพัตรา มหาวัน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
18. นางสาวจิลดา ปงรังษี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
19. นางมยุรี เหมหิรัณย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. นางสาวสุนารี ยาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
21. นางสาวศิรินันท์ จิตต์ประวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
22. นายประเสริฐ พรหมเผ่า ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
23. นางนุชจรีย์ ทุ่งเย็น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
24. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
25. นายธนเดช ขวัญใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
26. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ ตำแหน่ง คนงาน 
27. นายสุพจน์ อินลือ ตำแหน่ง คนงาน 
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
นางสมพร กาไวย์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ ท่านสมาชิก 
เลขานุการสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว 
วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 22 ท่าน ลาการประชุม 
จำนวน 2 ท่าน คือ นายกมล  หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอแม่ใจ และนายเสวียน  มะโนชัย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3 อำเภอปง ครบองค์ประชุม   

 - ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ขึ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระค่ะ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - เชิญทุกท่านนั่งครับ  
ประธานสภา อบจ. 
นางสมพร กาไวย์ - ขอเรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ จังหวัดพะเยา คนที่ 1 และนางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯค่ะ 
 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗        

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีเรื่องด่วนที่จะต้องเสนอ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื ่องจากขณะนี้          
ไม่อยู ่ในช่วงเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๗  เพื ่อประโยชน์      
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมควรที่จะเรียกประชุมสภาฯเป็นการประชุม  
สมัยวิสามัญ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัด พ.ศ. ๒๕๔o แก้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  ๕)            
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับความใน ข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๕  จ ึง เร ียกประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา               
สมัยว ิสามัญ สมัยที ่  ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๗ ว ัน ต ั ้งแต่               
ว ันท ี ่  ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ ึงประกาศมาเพ ื ่อทราบ  ประก า ศ              
ณ วันที ่  ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๗  ลงชื ่อ นายอภิ เชษฐ์  แสงเมือง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ ท่านที่ 
ประธานสภาฯ ปรึกษา และเลขานุการนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา ท่านรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
วันนี ้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2567 ผมขอ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

/เรื่องท่ีประธาน… 
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ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  เรื่องท่ี ๑.๑ แนะนำตัวข้าราชการสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ อัตรา  
ประธานสภาฯ - ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรง

ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งแต่
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แก่ นายวีระสันต์ ใหม่นา สังกัดเดิมผู้อำนวยการ   
กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
ได้กล่าวต้อนรับ ครับ 

นายอัครา  พรหมเผ่า - ในนามผู้บริหารและข้าราชการทุกท่าน  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว  

นายก อบจ.พะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา การทำงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา จะมีมิติที ่ใหญ่ขึ ้นด้วยระเบียบหลายๆอย่างที่ละเอียดกว่าเทศบาล        
แต่การทำงานกับองค์กรที่ใหญ่ขึ้น ก็อยากจะให้ศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรและ
พยายามทำงานให้ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารภายใต้ระเบียบของราชการ 
ทางทีมผู ้บริหารและสมาชิกสภาฯ ไตรมาสสุดท้ายแล้ว ข้าราชการก็ต้อง
ขับเคลื่อนต่อไป ยึดโยงเอานโยบายของรักษาการปลัดและระเบียบของทาง
ราชการไว้ ยินดีต้อนรับครับ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแสดงความยินดีและ
ประธานสภาฯ   ขอต้อนรับพร้อมทั้งขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยครับ 

เรื ่องที ่ ๑.๒ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ ๑           
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

  - ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา  
 ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพิ่มเติม 

ครั ้งที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้รับ     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและ
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดพะเยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 - ซึ่งผู้บริหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗o) ของ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดังกล่าว เมื ่อว ันที ่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ 

รายละเอียด ตามหนังสือที่แจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถ
สอบถามได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 

  เรื ่องที่ ๑.๓ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
 ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 - ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา  
 ท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕6๗) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          

แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗  
/ซึ่งผู้บริหาร… 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ซ่ึงผู้บริหารได้อนุมัติให้แก้ไขและประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  
ประธานสภาฯ ๒๕๗o) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามหนังสือที ่แจก หากต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถาม ได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 

  เรื ่องที ่ ๑.๔ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -
 ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ 

 - ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและประชาคมท้องถิ ่นระดับจังหวัดพะเยา เป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว         
ซึ่งผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด
ตามหนังสือที่แจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถาม       
ได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สำหรับในวาระนี้มีรับรองรายงานการประชุมสภาทั้งหมด ๓ ครั้ง ผมจะขอมต ิ
ประธานสภาฯ เป็นเรื่องๆ ไปนะครับ 
  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ  
 สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖  
 -รายงานการประชุม มีทั้งหมดจำนวน 1๓ หน้า เชิญท่านสมาชิกฯตรวจสอบ

สมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 
 - ไม่มีนะครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุมผมจะขอมติ           

ในที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ    
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ  บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  ๒ คร ั ้ งท ี ่  ๓ ประจำปี                  

พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 21 เสียง 
เลขานุการสภาฯ   
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด ไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ   
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 

/- เป็นอันว่า... 
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มติที่ประชุม - เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ จำนวน 21 เสียง ให้การรับรอง 
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 

๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ไม่เห็นชอบ 
จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  ๒.๒ รายงานการประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา   
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ 

 - รายงานการประชุม มีทั้งหมดจำนวน ๙ หน้า เชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบ
สมาชิกฯท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญครับ 
 - ไม่มีนะครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุม ผมจะขอมติ       
ในที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร กาไวย์ -ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖          

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 21 เสียง  
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด ไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖         

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  - เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ จำนวน 21 เสียง ให้การรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ       
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖         
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ๒.๓ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
 - รายงานการประชุม มีทั้งหมดจำนวน ๓2 หน้า เชิญท่านสมาชิกฯตรวจสอบ

สมาชิกฯท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญ ครับ 
 - ไม่มีนะครับ หากไม่มีท่านใด จะแก้ไขในรายงานการประชุม ผมจะขอมติ       

ในที่ประชุมเลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ บริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โปรดยกมือ 
/- เห็นชอบ... 
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นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 21 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด ไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส ่วนจ ังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7             

เมื่อ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  - เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ จำนวน 21 เสียง ให้การรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สมัยสามัญ      
สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๗ เมื ่ อวันที ่  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗        
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  -ไม่มีครับ- 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  -ไม่มีครับ- 
ประธานสภาฯ   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๕.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) 

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูเมือง  

เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำภาคเหนือ ๙ จังหวัด แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื ่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการที่คาดว่า      
จะเหลือจ่าย จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรวม ๗๕0,00๐ บาท (เจ็ดแสนห้า
หมื่นบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ลงวันที ่ ๑9 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗        
การโอนเง ินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด                     
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

/ ตามที่นายก… 



8 
 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น       
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 20 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย            
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
ไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ                                                            
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม - เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 20 เสียง อนุม ัติ                   

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช ่าง)           
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได ้แถลง ไม่เห ็นชอบ      
จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง  

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร  

ประธานสภาฯ   ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)     
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ    

นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หร ืออิเล ็กทรอนิกส ์ แต ่เน ื ่องจากไม่ได ้ต ั ้งงบประมาณเพื ่อการดังกล่าว              
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

 - ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  

 อุตสาหกรรมและการโยธา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น รายการที ่ ๑ หน้าที ่ ๒๗๙ เงินเดือนข้าราชการ     
จำนวน ๙๖,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับโอนข้าราชการมาปฏิบัติงาน
ประจำกองช่างในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ อัตรา จึงจำเป็นที่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานราชการ 

/รายละเอียด… 
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นายอัครา  พรหมเผ่า รายละเ อียดปรากฏ  ตามหนั งสือองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา                    
นายก อบจ.พะเยา ลงวันที ่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา ได้ แถลงไปแล้ วนั้ น                      
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อบ อนุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ่ า ย               
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยาได้แถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 20 เสียง 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย           
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

มติที่ประชุม  -  เ ป็ น อั น ว่ าที ่ ป ร ะชุ มแห่ งนี ้  มี มติ เ ห็ น ชอบ  จ ำนวน  20  เ สี ย ง 
อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามทีน่ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออก
เสียง จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ๕.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร  

ประธานสภาฯ  ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗         
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)  

 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 

นายอัครา  พรหมเผ่า -  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายกอบจ. พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
/รายจ่าย… 
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นายอัครา  พรหมเผ่า รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ  
นายกอบจ. พะเยา รายจ่ายจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง เง ินเด ือน           

ฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายการที่ ๑ 
หน้า ๑๗๖ เงินเดือนข้าราชการ จำนวน ๕๓ ,๒๐๐ บาท (ห้าหมื ่นสามพัน        
สองร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการและทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด ประจำกองพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที ่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น  จึงเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดพะเยา ได้แถลงไปแล้วนั้น    
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ 

 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อบ อนุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ่ า ย               
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 20 เสียง 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย            
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

มติที่ประชุม  - เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 20 เสียง อนุม ัติ                   
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองพัสดุและ
ทร ัพย ์ส ิน) ตามที่นายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยาได ้แถลง              
ไม่เห็นชอบ จำนวน – เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

 /๕.๔ ญัตติ... 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ๕.๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร  

ประธานสภาฯ  ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗         
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลงครับ 

นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ ่ายจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบร ิหารท ั ่วไป              
ค่าวัสดุประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง รายการที่ ๖๒ หน้า ๑๔๖ ค่าวัสดุ เครื่อง
ดับเพลิง จำนวน ๑๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่าย             
เป ็นรายการใหม่ แผนงานการร ักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ       
บรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                      
จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด ปรากฎตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย
วิ ธี ก าร งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 
การโอนเง ินงบประมาณรายจ ่ายในงบลงท ุน โดยการโอนเพ ิ ่ม โอนลด                
ที ่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยนหรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน     
จังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยาได้แถลงไปแล้วนั้น                      

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
- ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม าชิ ก ฯท่ า น ใ ด  เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้  โ อน งบประมาณร ายจ่ า ย               

ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 20 เสียง 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย            
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 

/- เป็นอันว่า... 
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มติที่ประชุม  - เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 20 เสียง อนุม ัติ                 

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้
แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ๕.๕ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ประธานสภาฯ  ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗          

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ รายการที่ ๑๑ หน้า ๑๖๒ ค่าจ้างเหมา
บริการ จำนวน ๗,๖0๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 
ประจำฝ่ายสถิต ิข ้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาลงวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยาได้แถลงไปแล้วนั้น                       
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯตรวจนับ  

องค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อบ อนุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ่ า ย                
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 20 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 

/- สมาชิกฯ… 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย            
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  - เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 20 เสียง อนุม ัติ                  

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง           
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ๕.๖ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ประธานสภาฯ   ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗         

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หร ืออิเล ็กทรอนิกส ์ แต ่เน ื ่องจากไม่ได ้ต ั ้งงบประมาณเพื ่อการดังกล่าว              
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดั งนั้น 
จึ งขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 
ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายการค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๓๒,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาท) โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เดิมมีสภาพ
ชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและขาดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้บริหารจัดการระบบเอกสารและระบบงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การ
บร ิหารส ่ วนจ ั งหว ัดพะเยา  ลงว ันท ี ่  ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๗  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น  จึงเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยาได้ แถลง ไปแล้ วนั้ น                      
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 
/- ขณะนี้มี… 
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นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อบ อนุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ่ า ย              
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 20 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อ 
ประธานสภาฯ  บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตามที่นายกองค์การบริหารสว่น
จังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ   
มติที่ประชุม  - เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 20 เสียง อนุม ัติ                   

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง           
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ๕.๗ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ประธานสภาฯ  ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗       

(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ 
๓,๘๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ี 
จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 
การโอนเง ินงบประมาณรายจ ่ายในงบลงท ุน โดยการโอนเพ ิ ่ม โอนลด                
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

/- ตามท่ีนายก… 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยาได้แถลงไปแล้วนั้น          
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อบ อนุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ่ า ย               
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 21 เสียง 
เลขานุการสภาฯ   
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย            
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  - เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 21 เสียง อนุม ัติ                   

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้
แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๘ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย            
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการเจ้าหน้าที่)  
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง           

คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการที ่  ๗๒ หน้า ๑๕๑ รถเข ็นอเนกประสงค์ (รถซุปเปอร ์มาร ์เก ็ต)         
จำนวน ๕,๙0๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาท) เนื่องจากปริมาณของครุภัณฑ์ที่บรรจุ          
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ถูกต้อง      
ทำให้ไม่สามารถ จัดซื้อครุภัณฑ์ได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗  

/ระเบียบ... 
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นายอัครา  พรหมเผ่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
นายก อบจ.พะเยา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถาน    
ที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา ได้ แถลง ไปแล้ วนั้ น           
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  เห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ แก้ ไ ข เ ปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จ ง  
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการเจ้าหน้าที่) ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 21 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภา  รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการเจ้าหน้าที ่) ตามที่นายกองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  - เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 21 เสียง อนุม ัติ                  

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗              
(กองการเจ้าหน้าที่) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง       
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ๕.๙ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย          
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)  
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ. พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง           

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภท        
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑๘๔ หน้า ๔๒๓ โครงการปรับปรุง 

 
/ถนนลูกรังบด... 
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นายอัครา  พรหมเผ่า ถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหล่าดง หมู่ ๒ ตำบลหนองหล่ม  
นายก อบจ. พะเยา เชื่อม ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน ๕0๐,000 บาท 

(ห ้าแสนบาท) เน ื ่องจากมีการเปลี ่ยนแปลงปร ิมาณงานของโครงการฯ
รายละเอ ียดปรากฏตามหน ังส ือองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดพะเยา                   
ลงวันที ่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ    
สภาท้องถิ ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา ได้ แถลง ไปแล้ วนั้ น           
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ 
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  เห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จ ง  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 21 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยาไดแ้ถลง โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม - เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบ จำนวน 21 เสียง อนุม ัติ                   

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ตามที่นายกองค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดพะเยาได้แถลง ไม ่ เห ็นชอบ        
จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๑0 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย              
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)  
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครบั 

/- เรียน ประธาน 
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นายอัครา  พรหมเผ่า - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ. พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรม
และการ โยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้  

 1. รายการที ่ 201 หน้า 431 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู ่พื ้นที่
การเกษตร บ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา                    
จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)   

 2. รายการที่ 216 หน้า 439 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
 สายทุ่งจำป่าหวาย หมู ่ที ่ 6 ตำบลท่าจำปี  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา          

จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) 
 3. รายการที ่ 239 หน้า 450 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู ่พ ื ้นที่

การเกษตร หมู่ที ่ 6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา เชื่อม ตำบลคือเวียง 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) 

 4. รายการที ่ 240 หน้า 451 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู ่พ ื ้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา เชื่อม อำเภอดอกคำใต้ 
จ ั งหว ั ดพะเยา  จำนวน 500 ,000 บาท (ห ้ า แสนบาท )  ร วมท ั ้ ง สิ้ น                   
จำนวน ๒,๐๐๐,000 บาท (สองล้านบาท) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
งานของโครงการฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบร ิหารส่วน      
จังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙         
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ         
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
  - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  เห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จ ง  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ตามที่นายกองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงโปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 21 เสียง 
เลขานุการสภาฯ   
 

/- สมาชิกฯ… 
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